



CHÙA NGÀN PHẬT (THOUSAND BUDDHA TEMPLE)

153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 - email: chuanganphat@gmail.com - Tel: (919) 349-6892

Website: www.chuanganphat.org - Facebook: [Chua Ngan Phat](https://www.facebook.com/ChuaNganPhat)

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương,

Một mùa Phật Đản nữa lại về với người con Phật. Để thể hiện lòng thành kính tri ân lên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, và hạn chế việc tụ tập đông người tránh lây lan dịch Corona, chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm Đức Phật Đản Sanh Phật lịch 2564 trong tâm của mỗi tự thân và chí thành cầu nguyện cho Đại Dịch Corona sớm chấm dứt để nhân loại được trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những người bị bệnh và những người bị thiệt mạng, và cầu nguyện cho các nhân viên y tế đã và đang dũng cảm giúp đỡ nhân loại đương đầu với bệnh dịch này.

Tuy Đại Dịch Corona đang làm cho nhân loại trên toàn thế giới phải hoang mang lo sợ, nhưng đây cũng là một thuận cảnh để nhắc nhở chúng ta lời Phật dạy về chân lý Vô Thường, Khổ, Vô Ngã luôn hiển hiện trước mắt ta. Để thành kính tri ân Đức Phật, trong tinh thần Phật Đản năm nay, chúng ta hãy dùng thời gian tránh tụ tập đông người để tinh tấn học hỏi, tu tập và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Nếu có điều kiện, chúng ta cũng nên học hỏi và tu tập các pháp hành Giới, Định, Tuệ trong Bát Chánh Đạo dẫn đến sự nhận thức Tứ Diệu Đế và diệt khổ. Đây là nền tảng căn bản của giáo lý Đức Phật dạy để diệt trừ tham sân si cho chánh niệm luôn hiện hữu trong đời sống của mình. Có được chánh niệm thì chúng ta luôn thoải mái, thư giãn, bình an, hạnh phúc; không phân biệt, chấp trước; và tu bất cứ pháp môn nào cũng dễ thành tựu.

Mùa Phật Đản năm nay, Chùa Ngàn Phật có các buổi lễ cầu an hàng ngày trong hai tháng từ Thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020 (nhằm ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý) đến ngày 20 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng 4 nhuận năm Canh Tý). Quý Đạo Hữu, Đồng Hương xin gửi phiếu cầu an, cầu siêu đính kèm. Chùa sẽ cầu nguyện cho quý vị và người thân liên tiếp 7 ngày trong mùa Phật Đản.

Kính chúc Quý Đạo Hữu, Đồng Hương một mùa Phật Đản luôn an lành không bị ảnh hưởng bởi Đại Dịch Corona và thân tâm thanh tịnh tưởng niệm ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Đản Sanh. Kính chúc Quý Đạo Hữu, Đồng Hương luôn gặp thuận duyên trên đường tu học và hộ trì Tam Bảo để bồi đắp công đức cho sự giải thoát khỏi các khổ đau của sanh tử luân hồi.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

Chùa Ngàn Phật



